

KỶ NIỆM TRONG THỂ...

(Tiếp theo trang 1)

Liên Xô trong Chiến tranh thế giới thứ hai, cứu loài người khỏi thảm họa phát xít, tạo điều kiện thuận lợi cho nhiều nước đi lên con đường xây dựng chủ nghĩa xã hội và nhiều dân tộc giành lại độc lập, chủ quyền từ chủ nghĩa thực dân, đế quốc... Đó là những sự thật lịch sử không ai có thể phủ nhận được. Đối với Việt Nam, Tổng Bí thư nêu rõ, chúng ta có đầy đủ căn cứ để khẳng định rằng, mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam đều gắn liền với ảnh hưởng của Cách mạng Tháng Mười Nga cũng như sự ủng hộ và giúp đỡ chí tình, chí nghĩa của nhân dân Liên Xô. Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu của chúng ta chính là người Việt Nam đầu tiên tiếp cận, tiếp thu và vận dụng sáng tạo rất thành công những tư tưởng của Cách mạng Tháng Mười vào sự nghiệp cách mạng nước ta. Đặc biệt, trong thời kỳ nhân dân ta tiến hành các cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, cũng như trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ban đầu là ở miền Bắc và sau này là trên cả nước khi nước nhà đã thống nhất, Liên Xô luôn dành cho nhân dân ta sự ủng hộ hết sức mạnh mẽ, giúp quân

dân ta giành thắng lợi về vang trong các cuộc kháng chiến, trong công cuộc khôi phục, phát triển kinh tế - xã hội. Một trong những sự giúp đỡ của Liên Xô có ý nghĩa cực kỳ quan trọng là đào tạo, bồi dưỡng, huấn luyện hàng vạn cán bộ, chiến sĩ và người lao động Việt Nam trong mọi lĩnh vực chính trị, kinh tế, khoa học - công nghệ, văn hóa, ngoại giao, quân sự, an ninh... Chưa kể hàng nghìn chuyên gia Liên Xô đã sang Việt Nam đóng cam công khổ, tận tình giúp đỡ nhân dân ta bảo vệ và xây dựng đất nước. Tổng Bí thư cũng nêu rõ, càng nhớ ơn sâu sắc, gần gũi bó mật thiết với ảnh hưởng của Cách mạng Tháng Mười, với những công hiến vô giá của nhân dân Liên Xô đối với nhân loại và mỗi tình thân thiết Việt - Xô bao nhiêu, Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam chúng ta càng đau xót bấy nhiêu trước biến cố đầy bi kịch xảy ra ở Liên Xô vào đầu những năm 90 của thế kỷ trước. Ngay từ năm 1991, Đảng ta đã nhận định rằng, biến cố lịch sử này có nguyên nhân sâu xa là, trong quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô, bên cạnh những thành tựu có ý nghĩa lịch sử và quốc tế, cũng có những khuyết điểm,

sai lầm chậm được phát hiện và khắc phục, nhất là về những mâu thuẫn phát sinh trong quá trình xây dựng xã hội mới cùng với việc xa rời những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin của những người lãnh đạo cao nhất của Đảng lúc đó. Đức rút những bài học thành công và nhận rõ những khuyết điểm, sai lầm trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô, Đảng ta đã đề ra đường lối đổi mới đúng đắn, sáng tạo và đang kiên định, kiên trì tiến hành từng bước vững chắc công cuộc đổi mới toàn diện ở nước ta. Tổng Bí thư khẳng định, công cuộc đổi mới hơn 30 năm qua của đất nước ta đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử. Đó là kết quả của quá trình đổi mới có nguyên tắc, năng động trên cơ sở kiên định và vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; đồng thời, cũng là cơ sở để mỗi người Việt Nam nhận thức sâu sắc hơn tầm vóc lịch sử, ý nghĩa và giá trị hiện thực của Cách mạng Tháng Mười Nga vĩ đại đối với cách mạng Việt Nam nói riêng và thế giới nói chung...

Đại diện những người học tập, công tác tại Liên Xô trước đây và Liên bang Nga ngày nay, đồng chí Nguyễn Hồngכן, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban

Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương, Tổng tập Báo Nhân Dân; hiện là Phó Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Liên bang Nga, phát biểu ý kiến bày tỏ: Nếu không có sự giúp đỡ chí tình của Liên Xô dành cho công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa thì thế hệ chúng tôi không có may mắn được đặt chân lên quê hương Cách mạng Tháng Mười Nga, để học tập, nghiên cứu và tiếp nhận tri thức, trí tuệ tiên tiến trong rất nhiều ngành học, trở về Tổ quốc phục vụ đắc lực công cuộc xây dựng và phát triển đất nước. Thay mặt Hội hữu nghị Việt Nam - Liên bang Nga và những người công tác tại Liên Xô trước đây, Liên bang Nga ngày nay, đồng chí bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước sự quan tâm thiết thực và toàn diện của Đảng, Nhà nước Việt Nam, ngay trong những năm tháng cam go của cuộc kháng chiến chống thực dân, đế quốc xâm lược, với tầm nhìn chiến lược đã làm lướt cử hàng nghìn, hàng vạn người sang học tập ở Liên Xô, Trung Quốc và các nước xã hội chủ nghĩa nhằm chuẩn bị nguồn nhân lực có tri thức, tay nghề cao về phục vụ công cuộc xây dựng đất nước. Trong đó, có nhiều người trở thành cán bộ lãnh đạo, quản lý chủ chốt của đất nước, hàng trăm giáo sư, tiến sĩ đã và đang đảm nhận những

vị trí quan trọng trong ngành khoa học, trở thành công dân có ích cho Tổ quốc. Đồng chí cũng ôn lại những kỷ niệm, tình cảm sâu sắc đối với những người thầy, người bạn Nga kính mến, xúc động đến rơi lệ và bày tỏ, những người từng công tác học tập tại Liên Xô trước đây và Liên bang Nga ngày nay mãi mãi là nhịp cầu hữu nghị vốn có giữa hai dân tộc...

Đại diện thế hệ trẻ, đồng chí Tạ Thị Bích Ngọc, Phó Bí thư Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh - Trường đại học Khoa học và Xã hội nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội, phát biểu ý kiến nêu rõ, kỷ niệm 100 năm Cách mạng Tháng Mười Nga giúp thế hệ trẻ Việt Nam hiểu sâu sắc thêm cuộc cách mạng "làm rung chuyển thế giới" này; bày tỏ lòng thành kính với Đảng, Bác Hồ kính yêu; nguyện tuyệt đối trung thành với lý tưởng của Đảng, tận tụy, rèn trí sáng, tâm trong, cống hiến hết mình cho sự nghiệp cách mạng của dân tộc, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Trước khi diễn ra lễ kỷ niệm là chương trình nghệ thuật Cảm xúc tháng mười, ngợi ca ý nghĩa, giá trị to lớn của Cách mạng Tháng Mười Nga và những thành tựu của cách mạng Việt Nam từ khi có Đảng.

(Theo nhandan.com.vn)

QUẢN TRIỆT THI HÀNH...

(Tiếp theo trang 1)

điều chỉnh mạnh mẽ trong chính sách hình sự đối với người chưa thành niên phạm tội. Cũng tại hội nghị đã quán triệt việc thi hành Luật Tiếp cận thông tin được Quốc hội khóa XIII thông qua tại kỳ họp thứ 11, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2018. Luật quy định về việc thực hiện quyền tiếp cận thông tin của công dân, nguyên tắc, trình tự, thủ tục thực hiện quyền tiếp cận thông tin; trách nhiệm, nghĩa vụ của cơ quan nhà nước trong việc bảo đảm quyền tiếp cận thông tin của công dân.

TẬP HUẤN KỸ NĂNG...

(Tiếp theo trang 1)

Báo Thái Bình tổ chức lớp tập huấn kỹ năng làm báo điện tử cho phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên, công tác viên trong hai ngày 4 - 5/11.

Tại lớp tập huấn, các học viên được nghe PGS, TS Vũ Quang Hào truyền đạt các nội dung về xu thế phát triển báo chí hiện đại, hình thức thể hiện báo chí hiện đại, kỹ năng tổ chức tòa soạn, khai thác đề tài trên báo điện tử. Đặc biệt, trọng tâm của lớp tập huấn tập trung vào các nội dung liên quan đến kỹ năng làm báo điện tử như: đặc điểm của báo điện tử, kỹ năng làm clip, việc sử dụng hình ảnh trong clip, cách viết phụ đề, lấy ý kiến phỏng vấn,... Trong quá trình giảng dạy, PGS, TS Vũ Quang Hào cũng chỉ ra những hạn chế mà báo điện tử còn gặp phải trong quá trình sản xuất tin, bài, chỉ ra cách khắc phục và đề xuất một số giải pháp từng bước nâng cao chất lượng báo điện tử Thái Bình.

Lớp tập huấn là một trong các nhiệm vụ cơ bản nhằm nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên, công tác viên Báo Thái Bình để đáp ứng với yêu cầu sản xuất báo điện tử của Báo Thái Bình.

THẢO TIẾN

CHÍNH PHỦ ĐỒNG Ý...

(Tiếp theo trang 1)

Cùng với đó, thay thế bản khai nhân khẩu (HK01), phiếu báo thay đổi hộ khẩu nhân khẩu (HK02) ban hành kèm theo Thông tư số 36/2014/TT-BCA của Bộ Công an quy định về biểu mẫu sử dụng trong đăng ký, quản lý cư trú bằng một biểu mẫu mới bao gồm nội dung về thay đổi về nơi đăng ký thường trú, nơi ở hiện nay và các thông tin về công dân có thay đổi so với thời điểm khai phiếu thu thập thông tin dân cư (nếu có), giảm tải các thông tin đã khai thác được trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư quy định tại tại khoản 1 Điều 16 Thông tư số 35/2014/TT-BCA của Bộ Công an.

Bộ "Giấy chuyển hộ khẩu (HK07)" ban hành kèm theo Thông tư số 36/2014/TT-BCA của Bộ Công an. Bộ giấy tờ chứng minh về mối quan hệ gia đình, giấy khai sinh đối với trẻ em đăng ký thường trú quy định tại Thông tư số 35/2014/TT-BCA của Bộ Công an.

Về thủ tục đăng ký tạm trú tại Công an cấp xã, Chính phủ đồng ý bãi bỏ hình thức quản lý dân cư tạm trú bằng "Sổ tạm trú" và thay thế bằng hình thức quản lý thông qua mã số định danh cá nhân. Từ đó, bãi bỏ kết quả giải quyết thủ tục là "Sổ tạm trú" và thay thế bằng hình thức cập nhật thông tin trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư quy định tại Luật Cư trú và Luật sửa đổi, bổ sung Luật Cư trú; Nghị định số 31/2014/NĐ-CP. Cùng với đó, Chính phủ đồng ý bãi bỏ các nhóm thủ tục như tách sổ hộ khẩu, cấp đổi sổ hộ khẩu, cấp lại sổ hộ khẩu, xóa đăng ký thường trú, cấp đổi sổ tạm trú tại công an cấp xã, cấp lại sổ tạm trú tại công an cấp xã...

Chính phủ đồng ý bãi bỏ các nhóm thủ tục hành chính về cấp, quản lý chứng minh nhân dân quy định tại nhiều Nghị định và Thông tư. Chính phủ giao Bộ Công an chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan hoàn thành việc sửa đổi, bổ sung Luật Cư trú năm 2006 và trình Quốc hội ban hành, đồng thời sửa đổi, bổ sung trình Chính phủ ban hành 7 Nghị định liên quan.

Bộ Công an chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan có liên quan xây dựng, ban hành văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ 24 Thông tư có liên quan.

TIỀN HẢI...

(Tiếp theo trang 1)

chuyển hóa tiến hành xây dựng và củng cố ít nhất 1 mô hình vận động nhân dân tham gia phòng chống tội phạm, bảo vệ an ninh trật tự theo hướng tự quản, tự phòng, tự bảo vệ, tự hòa giải, hoạt động hiệu quả, xây dựng và duy trì thực hiện các nội quy, quy tắc nếp sống cộng đồng văn minh tiến bộ. 100% các hộ dân tại địa bàn được chuyển hóa, được phổ biến, tuyên truyền về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật. Thời gian thực hiện từ 1/9/2017 đến 31/8/2018. Để thực hiện được mục tiêu, Ban chỉ đạo 138 huyện Tiền Hải đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho các đơn vị thành viên, chủ động triển khai các biện pháp, hoạt động phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của mình, coi đây là một tiêu chí để đánh giá xếp loại thi đua năm 2018...

Va chạm giao thông tại nút giao đường Lý Thường Kiệt và Lê Lợi



Khoảng 11 giờ ngày 5/11, tại nút giao giữa đường Lý Thường Kiệt và đường Lê Lợi (đoạn đối diện Quảng trường 14-10, thành phố Thái Bình) xảy ra va chạm giao thông giữa hai xe xích lô chở vật liệu xây dựng công kênh với xe máy đi cùng chiều và ô tô 4 chỗ đi theo chiều từ cầu Bo về đường Lê Lợi. Cú va chạm mạnh làm hư hỏng một phần thân xe ô tô. Rất may không có thiệt hại về người.

Ngay sau khi nhận được thông tin, lực lượng chức năng đã có mặt kịp thời để giải quyết vụ việc, phân luồng giao thông.

TẮT ĐẠT

APEC 2017

Việt Nam rộng mở vòng tay chào đón bạn bè

Ngày 6/11, bắt đầu tuần lễ cấp cao APEC tại thành phố Đà Nẵng. Đây là đỉnh cao hoạt động đối ngoại của Việt Nam, sự kiện quan trọng nhất của APEC trong năm 2017, thu hút sự quan tâm của người dân trong cả nước và cộng đồng quốc tế.

Mặc dù thời tiết không thuận lợi nhưng các tuyến phố được trang hoàng rực rỡ cờ, hoa và biểu tượng của năm APEC Việt Nam; 21 tia mặt trời tượng trưng cho 21 nền kinh tế thành viên gắn kết cùng nhau. Ba màu chủ đạo của biểu trưng là xanh nước biển, đỏ và vàng thể hiện ba trụ cột hợp tác của APEC. Bộ cục chuyển động tròn theo hình ảnh động cơ phản lực thể hiện sự năng động của hợp tác APEC. Hoa tiết chim lạc bay, một biểu tượng trên trống đồng Đông Sơn, thể hiện tinh hoa văn hóa Việt Nam giàu truyền thống và luôn hướng về cội nguồn. Hình ảnh đàn chim lạc được thể hiện sáng tạo và hiện đại bằng



21 nét vẽ mảnh, đơn giản, vẫn giữ được những nét độc đáo của hoa tiết trống đồng Đông Sơn, đồng thời tượng trưng cho các nền kinh tế thành viên APEC. Lần đầu tiên, Đà Nẵng là nơi diễn ra một sự kiện quy mô

lớn toàn khu vực, với sự tham gia của 10.000 đại biểu, 2.000 phóng viên trong nước và quốc tế. Các hoạt động trong tuần lễ cấp cao APEC 2017 sẽ được tổ chức tại các khách sạn khác nhau của Đà Nẵng, với chủ

trương xã hội hóa, đã thu hút được sự tham gia, đóng góp rộng rãi, tích cực của doanh nghiệp vào công tác tổ chức.

Tổ chức tốt các hoạt động của năm APEC Việt Nam 2017, đặc biệt là tuần lễ cấp cao, là dịp để Việt Nam một lần nữa khẳng định với bạn bè quốc tế quyết tâm đổi mới đồng bộ, toàn diện, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế, là đổi tác tin cậy và thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế.

Để chào đón lãnh đạo 21 nền kinh tế thành viên cùng các đại biểu, doanh nghiệp, các cơ quan truyền thông lớn của khu vực và thế giới đến tham dự sự kiện quan trọng này, thành phố Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam đã phối hợp tích cực với Ủy ban quốc gia APEC 2017 hoàn tất việc chỉnh trang đường phố, chuẩn bị tổ chức các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, triển lãm... qua đó giới thiệu một Việt Nam hòa bình, hữu nghị, phát triển và hội nhập sâu rộng mà

vẫn đậm đà bản sắc dân tộc. Việc tổ chức các hoạt động của APEC tại đây sẽ góp phần quan trọng thúc đẩy phát triển và hội nhập của khu vực miền Trung. Với nhiều danh lam thắng cảnh tự nhiên nổi tiếng, gần với các khu du lịch của thành phố Huế, Hội An, Mỹ Sơn... Tuần lễ cấp cao APEC tại Đà Nẵng được kỳ vọng sẽ góp phần tạo thêm dấu ấn cho năm APEC 2017, quảng bá hình ảnh về đất nước và con người Việt Nam.

Với sự chuẩn bị chu đáo về mọi mặt, Đà Nẵng - Hội An và cả Việt Nam đang rộng mở vòng tay chào đón bạn bè quốc tế. Tuần lễ cấp cao APEC 2017 chắc chắn sẽ thành công tốt đẹp, để lại dấu ấn sâu đậm về một Việt Nam đổi mới và năng động, thân thiện và tin cậy. Đây là bước đi cụ thể, hiện thực hóa đường lối đối ngoại mà Đại hội Đảng lần thứ XII đã đề ra, đó là hội nhập quốc tế sâu rộng, chủ động và tích cực đóng góp, xây dựng, định hình các cơ chế hợp tác đa phương, trong đó có APEC, để cao vai trò ASEAN, quảng bá tiềm năng và cơ hội mới về phát triển kinh tế, thương mại, đầu tư và du lịch của Việt Nam.

(Theo vietnamplus.vn)

Cảnh báo tình trạng cố ý gây thương tích từ mâu thuẫn bột phát

Thời gian gần đây, trên địa bàn tỉnh xảy ra nhiều vụ cố ý gây thương tích để lại hậu quả đau lòng. Trong đó, đáng cảnh báo một số vụ cố ý gây thương tích từ thanh thiếu niên vì những mâu thuẫn bột phát trong cuộc sống hàng ngày. Vào khoảng 15 giờ ngày 29/10/2017, tại quán ăn Tài Linh, thôn Quyết Thắng, xã Hòa Bình, huyện Vũ Thư do mâu thuẫn bột phát trong quá trình ăn uống anh Phạm Văn Đ sinh năm 1980, trú tại xã Việt Thuận, huyện Vũ Thư đã bị 1 nhóm đối tượng trong quán dùng dao chém vào đầu dẫn đến anh Đ phải đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa huyện Vũ Thư. Ngay khi

xảy ra sự việc, Công an huyện Vũ Thư đã điều tra làm rõ đối tượng chém anh Đ là Cao Xuân Quang, sinh năm 1977, trú tại xã Tân Hòa, huyện Vũ Thư.

Trước đó, vào hồi 10 giờ 30 phút ngày 25/10/2017, tại thôn Thanh Miếu, xã Vũ Phúc, thành phố Thái Bình do mâu thuẫn bột phát Trịnh Thanh Tâm, sinh năm 1999, trú tại xã Vũ Phúc Bình, huyện Vũ Thư do mâu thuẫn bột phát trong nhóm đánh nhau giữa anh Đặng Quang Hiếu, sinh năm 1981 ở cùng xã. Hậu quả, anh Hiếu bị thương cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Công an thành phố Thái Bình đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trịnh Thanh Tâm về tội cố ý gây thương tích.

Vào khoảng 22 giờ ngày 21/10/2017, anh Nguyễn Huy Th, sinh năm 1998, trú xã Quỳnh Hội, huyện Quỳnh Phụ ngồi uống nước với bạn gái trên vỉa hè đường Trần Hưng Đạo, thị trấn Quỳnh Côi, huyện Quỳnh Phụ. Xuất hiện một nhóm thanh niên buông lời trêu ghẹo. Bạn gái Th phản ứng liền bị một thanh niên trong nhóm đánh thẳng vào mặt. Thấy vậy, Th đứng ra can ngăn, liền bị cả nhóm cõn dờ rút dao đuổi đánh. Nguyễn Huy Th bị đâm vào ngực, gục xuống đất. Ngay sau khi xảy ra sự việc, Th được đưa vào bệnh viện Đa khoa huyện Quỳnh Phụ cấp cứu. Do vết thương quá nặng, nạn nhân

đã được chuyển lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh phẫu thuật ngay trong đêm. Công an huyện Quỳnh Phụ đã kịp thời làm rõ 3 đối tượng liên quan đến vụ việc là Trần Việt Linh, sinh năm 1997, Trần Văn Mười, sinh năm 1997, Cao Văn Huy, sinh năm 1998 đều ở thôn Mỹ Giá, xã Quỳnh Hưng và truy bắt nghi phạm chính có hành vi đâm nạn nhân trọng thương là Trần Đăng Long, sinh năm 1999 ở thôn Tài Giá, xã Quỳnh Hưng (Quỳnh Phụ).

Chỉ tính riêng trong tháng 10/2017, toàn tỉnh xảy ra 10 vụ cố ý gây thương tích do nhiều nguyên nhân khác nhau trong đó chủ yếu là mâu thuẫn bột

phát. Chỉ vì những xích mích từ lời nói, thái độ ứng xử trong giao tiếp hàng ngày mà dẫn đến những hành động trái pháp luật, sẵn sàng tước đoạt mạng sống của người khác, để lại hậu quả đau lòng cho gia đình và xã hội.

Qua các vụ cố ý gây thương tích mang tính bột phát trong thời gian gần đây hầu hết do các đối tượng trong độ tuổi thanh thiếu niên gây ra. Nguyên nhân sâu xa là do cách ứng xử thiếu văn minh, đa số chỉ là mâu thuẫn nhỏ nhặt, bột phát nhưng các đối tượng lại tìm đến bạo lực để giải quyết. Nhằm ngăn ngừa tình trạng này, trước tiên, mỗi trường giáo dục trong gia đình đóng vai trò rất quan trọng. Mỗi gia đình cần quan tâm tới đời sống tinh thần, phát hiện và uốn nắn kịp thời những hành vi sai trái của con em mình ngay từ khi còn nhỏ. Quan tâm tới cách ứng xử, giao tiếp của con em trong các tình huống, sao cho hòa thuận, đoàn kết. Đồng thời không nên để các em tiếp xúc với các trò chơi có tính xung đột, bạo lực, bởi đó sẽ là mầm mống cho những hành vi sau này của các em... Ngoài ra, các lực lượng chức năng cần tăng cường phối hợp tuyên truyền pháp luật trong nhân dân, đẩy mạnh quản lý nhà nước đối với các địa điểm vui chơi, giải trí, các cơ sở ăn uống. Chủ động phát hiện và giải quyết dứt điểm các mâu thuẫn, xung đột xảy ra trong nhân dân, nhất là trong lứa tuổi thanh thiếu niên. Qua đó hạn chế thấp nhất hậu quả đáng tiếc có thể xảy ra, góp phần bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn.

BÌNH VĂN (Công an tỉnh)



Đối tượng Trần Việt Linh, Trần Văn Mười, Cao Văn Huy tại cơ quan điều tra.